

5 ประโยค....จากปากหญิงเหล็ก....ที่ผู้ชายไม่ควรใส่ใจ

นำเสนอเมื่อ : 14 ต.ค. 2552

ผู้ชายควรรับรู้ว่ามียางประโยคจากปากของผู้หญิงยุคใหม่ที่เธอไม่อยากให้ผู้ชายใส่ใจจริงจัง

ผู้หญิงยุคใหม่ดูแลตัวเองโดยไม่ต้องง้อผู้ชาย ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้
รู้เรียนจบสูงๆพอกๆกับผู้ชาย บางคนมีตำแหน่งหน้าที่และรายได้สูงกว่าผู้ชายเสียอีก
ตั้งหน้าการแสดงออกของผู้หญิงอาจจะหาหาญแข็งกร้าวไปบ้าง ประมาณว่า ฉันช่วยตัวเองได้ไม่เห็นต้องแคร์ใคร
ซึ่งความจริงในสวนลึกกันบึ้งของหัวใจก็ยังมีความเป็นผู้หญิงที่ต้องการสุขภาพบุรุษมาดูแลใส่ใจบ้างเป็นครั้งคราว
ซึ่งผู้ชายอาจจงุนงงว่าทำไมไม่บอกออกมาตรงๆว่าต้องการอะไร อ้าว...ถ้าพูดออกมาโตงๆก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะสิ

ฉันถือกระเป๋าเองได้

ผู้หญิงยุคใหม่ส่วนใหญ่เต็มอกเต็มใจที่จะสนองความต้องการหรือดูแลภาระต่างๆของตัวเอง เช่น
เงินทอง ที่พักอาศัย หรืองานซ่อมแซมต่างๆภายในบ้าน (เดี๋ยวนี้โทรเรียกช่างประปาในสมุดหน้าเหลืองก็ได้ง่ายจัง)
ผู้หญิงสามารถออกรถมาได้อ่อนที่จะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตเสียอีก
และเธอก็ดูเหมือนจะทำแบบนั้นต่อไปถ้าผู้ชายปล่อยให้ทำ อย่าเหมาเอาว่าผู้หญิงทำอะไรเองไม่เป็น
ควรคิดเสียใหม่ว่าผู้หญิงก็อยากให้ผู้ชายเสนอตัวช่วยทำนั้นนี่เพื่อเธอ คงไม่ตายหรือหอกคะถาจะเปิดประตูให้
ช่วยถือกระเป๋าหนักๆ หรือเดินไปส่งบ้านบางนานๆครั้ง ฟังดูอาจออกแนวหัวโบราณไปนิด
แต่ความจริงแล้วนี่คือความเป็นสุขภาพบุรุษคะ

อย่ามองฉันแค่รูปร่างภายนอก!

สมัยก่อนอาจมีค่านิยมให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาของผู้หญิง
แต่สมัยนี้ใครๆก็ทำปากแข็งว่ารูปร่างภายนอกไม่สำคัญ โดยเฉพาะผู้หญิงสมัยใหม่ที่ทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้
ก็อยากให้คนมองที่สติปัญญา ความสามารถในการทำงาน ความมีจิตใจดี และแน่นอนที่ขาดไม่ได้คือรูปร่างหน้าตา
หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ทัศนคตินี้ไม่เปลี่ยนไปเท่าไรนัก
ผู้หญิงที่อ้างว่าตัวเองไม่รู้สักอะไรกับคำชมเรื่องรูปร่างหน้าตานั้นคือพวกปากไม่ตรงกับใจ
มีจะหันอุตสาหกรรมแฟชั่นและความงามคงล่มสลายไปแล้วถ้าคิดแบบนี้จริงๆ
ดังนั้นผู้ชายควรแสดงความชื่นชมคุณสมบัติอันเป็นเลิศในด้านอื่นๆของเธอ แต่ถาเธอสวยเว็ดเฉิดฉายด้วยละก็
ควรเอ่ยชมแบบเรียบๆธรรมดาแทนนพอ

ฉันจะจ่ายส่วนของฉันเอง

หากผู้หญิงมีเงินเดือนหลักแสน และค่าอาหารหมู่มื้อนั้นในภัตตาคารชั้นเลิศเฉียดหลักหมื่น
ถ้าหารครึ่งกันผู้หญิงก็ไม่เดือดร้อนอะไร
แต่การที่ผู้ชายเสนอตัวจ่ายค่าอาหารนั้นเป็นความประทับใจที่ประเมินค่ามิได้

ความจริงไม่จำเป็นต้องตามล่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ก็ได้กับผู้หญิงระดับนี้
แคเสวนอด้านานๆครั้งก็ทำให้เธอสังเกตเห็นและรู้สึกชื่นชมอย่างแน่นอน
และผู้หญิงก็ควรตอบแทนผู้ชายในแบบเดียวกัน
อย่าให้เขาตราหน้าได้ว่าหวังให้เขาจ่ายเงินตลอดเวลา...เพื่อศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงค่ะ

ฉันคิดเองได้!

ผู้หญิงยุคใหม่ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนหัวเก่าที่ผู้ชายเป็นคนตัดสินใจเรื่องสำคัญทุกอย่าง
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงคิดเองได้ซึ่งผู้ชายรู้ดี
ถึงแม้ผู้หญิงอยากให้ผู้ชายให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเธอแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้ผู้ชายถือบังเหียนเป็น
ผู้นำบ้าง
แม้แต่ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลระดับโลกก็ยังอยากกลับบ้านมาหาผู้ชายที่วางแผนดินเนอร์เตรียมรอไว้แล้วโดยไม่ต้องมา
ขอความเห็นของเธอ อាកาชิซังเลยไม่เด็ดเดี่ยวขนาดไม่เช็กชี้อาซะเลย

ฉันไม่ยึดติดกับการแต่งงาน

ภรรยาผู้มีช้อยกเว้นเสมอ ซึ่งร้อยทั้งร้อยผู้หญิงอยากแต่งงานทั้งนั้น
นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายต้องใช้เวลา 3 เดือนเพื่อเสาะหาแหวนแต่งงานโดนใจสักวง
แต่มันหมายความว่าตราบใดที่ผู้ชายไม่ได้ต่อต้านการแต่งงานอย่างสุดซึ้ง ผู้หญิงก็ไม่ต่อต้านเช่นกัน
ผู้หญิงอาจจับได้กับการออกเดทกันนานหลายปี แต่ในที่สุดผู้หญิงก็ยังต้องการการผูกมัด
ซึ่งตามประเพณีก็ต้องมีแหวนสักวง ชุดแต่งงานสวยๆและพิธีวิวาห์อันงดงาม

พยายามเข้าใจผู้หญิง

ถึงแม้สมัยนี้โลกกลับตาลปัตร ให้ผู้ชายเลี้ยงลูกอยู่บ้าน ส่วนผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านเหี้ยมๆ
อย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้หญิงจะเก่งกลาสามารถแค่ไหน
ก็ยังมีส่วนหนึ่งในเบื้องลึกที่ต้องการให้ผู้ชายปฏิบัติกับเธอในแบบผู้หญิงยุคเก่า
ซึ่งนั่นอาจหมายความว่าบางครั้งต้องยอมให้ผู้หญิงนั่งเบาะหลังในรถถ้าเธอต้องการ
หรือเอ่ยปากชมชุดสวยเชิ้กชี้ที่เธอซื้อมา ฟังดูขัดแย้งกันชอบกล
แต่ผู้หญิงเป็นเพศที่ซับซ้อนและขัดแย้งในตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าผู้ชายพยายามทำความเข้าใจสักนิด
ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากนัก.